



HỘI ĐỒNG

phần đất của bá tước là nơi trái tim là, CHỦ!

Một **phần đất của bá tước** là nơi mọi người đến với nhau để xây dựng một cộng đồng về trách nhiệm xã hội đối với một sự theo đuổi của một lợi ích chung cho tất cả. Nó giữ truyền thống địa phương, ẩm thực, phương ngữ còn sống. Một Shire sống hài hòa với môi trường sống địa phương, môi trường và đó là cộng đồng.

Một **phần đất của bá tước** là nhà cung cấp giáo dục miễn phí. Nó bắt đầu tổ chức cron (Cộng đồng Chạy nước không vì lợi nhuận) . Một Shire sở hữu toàn bộ đất đai. Nó cung cấp nhà cùm, an ninh, công ăn việc làm, phúc lợi, ...

Tỉnh sẽ tạo ra một 'Shire'. Sử dụng một công thức bao gồm mật độ dân số và kích thước khu vực. A 'Shire' có thể thay đổi kích thước diện tích và dân số mật độ.

Các **Tỉnh** cung cấp 3 'cố vấn' cho '**phần đất của bá tước**'. Các 'Shire' hơn cho người lao động toàn thời gian 'cố vấn'. Hội đồng 'Shire' được tạo thành từ 3 'cố vấn' và 2 'Kalifs' (1 HE, 1 SHE) . 'Kalifs' được bầu mỗi 4 năm trên 1st Ngày lễ Vượt Qua Tháng, Quattro Năm của 1st qua bưu hệ thống.

Các '**Shires**' sở hữu toàn bộ đất đai ở tỉnh. Không có sở hữu tư nhân đất (Không Freehold) hoặc các tòa nhà. Các 'Shire' cung cấp tất cả Nhà ở giá rẻ (Nhà cluster) . Tiện ích (Bảo dưỡng tòa nhà, thông tin liên lạc, điện, nước, rác thải, thoát nước) là 'Shire' sở hữu và vận hành sử dụng phong cách quản lý DMC. Phương tiện giao thông công cộng

(Cả người và hàng hóa) được ưu tiên. doanh nghiệp tư nhân được thay thế bằng cron (Cộng đồng Chạy nước không vì mục đích lợi nhuận thực thể) .

Shire - Hội đồng

Một Shire được quản lý bởi Ủy ban: '**Hội đồng Shire**' .

Một Hội đồng Shire bao gồm 5 cá nhân. 2 'Kalifs' (1HE, 1 SHE) + 3 'cố vấn'.



Có 2 đại diện Hội đồng bầu: '**Kalifs**' (1 HE, 1 SHE) .

Họ được bầu (Ứng viên là những cá nhân bên không chính trị) qua

1st qua bưu hệ thống. **Mỗi 4 năm trên 1st Ngày Lễ Vượt Qua Tháng, Năm Quattro (N-At-m)**

A 'Kalif' Ứng cử viên chỉ có thể được bầu trong 3 điều khoản trong cùng một 'phần đất của bá tước' hoặc liên tiếp hoặc lây lan qua cuộc đời của họ. Tuy nhiên họ có thể tìm kiếm sự bầu cử trong một Shire. Nguyên tắc 3 hạn áp dụng đối với từng Shire.

Một ứng cử viên chỉ có thể ứng cử trong 1 'Shire' tại một thời điểm. Không ứng cử viên có thể được bầu trong khi được 'Kalif' của một 'Shire'.

Nên một bầu 'Kalif' trở thành không thể thực hiện vai trò của mình trong Hội đồng. Á hậu lên trong cuộc bầu cử 'Shire' trước đó sẽ tiếp quản cương vị 'Kalif'. Một HE thay thế một HE và SHE thay thế một SHE.

Bất cứ ai đăng ký như sống trong phần đất của bá tước trong hơn 70 ngày và được trên 21 tuổi có quyền bỏ phiếu. cuộc bầu cử 'Shire' không phải là bắt buộc. Nhà bảo trợ giám sát dự kiến sẽ luôn luôn bỏ phiếu trong tất cả các 'Shire' cuộc bầu cử. Một trách nhiệm phiếu thường trú.

Vũ trụ giám sát Guardians những người ủng hộ nên xem xét đề cử cho cuộc bầu cử tới 'Kalif'. Khi bầu họ giới thiệu 'Luật Đấng Ban Manifest' Hội đồng để thực hiện hướng dẫn của nó.

Chú thích! Thành viên không thể đề cử cho chức vụ chính trị. Tuy nhiên họ có thể chứng thực 'lảng tránh' một ứng cử viên (S).

người giám hộ người giám hộ đứng cho cuộc bầu cử như 'Kalif'. Những người ủng hộ dự kiến sẽ giúp với cuộc vận động và bỏ phiếu cho ứng cử viên này (S).

Một ứng cử viên vô số giám sát Guardian. Mỗi Supporter phải đưa ra quyết định cá nhân mà 1 để hỗ trợ. Với ứng cử viên không giám sát giám hộ mỗi Supporter phải đưa ra quyết định cá nhân mà 1 để hỗ trợ.

Nhiệm vụ Kalif : Chọn theo nhu cầu lên đến 3 quản trị từ hồ bơi chính quyền tỉnh. Một Kalif tham dự, báo cáo, ghé và phiếu tại các cuộc họp Hội đồng Shire. 2 Kalif của (1 HE, 1 SHE) là bộ mặt nào của Hội đồng.

Các 'HE Kalif' chăm sóc quyền lợi nam trong 'phần đất của bá tước'. Các 'SHE Kalif' chăm sóc quyền lợi phụ nữ trong 'phần đất của bá tước'. Cả hai Kalifs phải tham gia đào tạo Sentinel hàng tuần. 'Kalifs' rà soát các 'cố vấn' họ nên tìm lỗi chuyên nghiệp với một 'Cố vấn' họ phản đối việc chính quyền tỉnh. hoạt động tội phạm của một Cố vấn là

báo cáo của Marshall để truy tố.

cả hai ' **Kalifs** ' gặp gỡ thường xuyên với tất cả các ' **Cố vấn** '. bảng điểm (Âm thanh, video) được lấy của mỗi cuộc họp. Công chúng không được nhận vào các cuộc họp này. Cả hai Kalifs với tất cả các cố vấn tổ chức một cuộc họp công cộng 1 một tháng. Công chúng có thể chất vấn các thành viên Hội đồng. Là có thể các Kalifs' và hoặc cố vấn trả lời ngay lập tức. trả lời chậm (S) được trả lời tại cuộc họp công cộng tiếp theo.

hội đồng các cuộc họp bắt đầu với một lời cầu nguyện:

Shire - Cầu nguyện

kính thưa **1 GOD** , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung giám sát-người giám hộ của bạn (1st tên) yêu cầu rằng cộng đồng khiêm tốn này có thể được phước Một cộng đồng sống trong sự hài hòa với môi trường sống của cộng đồng Một mình mà khuyến khích phát triển gia đình Một cộng đồng mà là nhà của tôi Đối với Glory of **1 GOD** và lợi ích của nhân loại



Lời cầu nguyện này được sử dụng vào ngày Shire và các cuộc họp Hội đồng Shire!

' **Cố vấn** ' rà soát các ' **Kalifs** ' họ nên tìm đạo đức hay professi- lỗi onal với một ' **Kalif** ' họ phản đối việc chính quyền tình.

hoạt động tội phạm của một **Kalif** được báo cáo của Marshall để truy tố.

Của họ là 3 người quản trị, 'Habitat Cố vấn, Phong cách sống Cố vấn, phúc lợi Cố vấn'. Một Cố vấn là một temp cho 7 tháng. phù hợp BECO-mes một fulltime Shire nhân viên được tìm thấy. Mức lương: **7x WMW** giống như một Kalif.

Habitat Cố vấn

Habitat Cố vấn tham dự, báo cáo, bỏ phiếu tại Hội đồng Shire '. Phải tham dự đào tạo Sentinel hàng tuần. A 'Habitat Cố vấn' có trách nhiệm: bảo vệ của những dạng sống động vật, thực vật. thu hồi đất, phát triển và phục vụ. kế hoạch Shire và thực hiện, xây dựng và kiểm soát tòa nhà. Xây dựng và duy trì hệ thống thoát nước, thoát nước và cung cấp nước. Công trình và



bảo dưỡng đường giao thông, vỉa hè, biển báo giao thông và cấp ngậm. Vệ sinh dọn dẹp đường phố, thu gom rác thải, hoạt động của bãi, ...

Cố vấn Phong cách sống

Cố vấn Phong cách sống tham dự, báo cáo, bỏ phiếu tại Hội đồng 'Shire'. Phải tham dự đào tạo Sentinel hàng tuần. Các 'Lối sống Cố vấn' có trách nhiệm: Giám sát văn bản dưới luật, Cảnh sát trưởng, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, kiểm soát thực phẩm và kiểm soát động vật. Hoạt động của trung tâm giải trí, truyền thông, thư viện, du lịch, tôn giáo, giải trí, ...



Cố vấn phúc lợi

Cố vấn phúc lợi tham dự, báo cáo, bỏ phiếu tại Hội đồng 'Shire'. Phải tham dự đào tạo Sentinel hàng tuần. Các 'Phúc lợi Cố vấn' có trách nhiệm: 'Shire y tế và giáo dục Complex' (SMEC) . Duy trì tất cả các tòa nhà. Cung cấp khu nhà ở giá cả phải chăng. Thu thập thuế. Hoạt động của phương tiện giao thông cộng đồng trong khu vực chính quyền địa phương. Chăm sóc người vô gia cư, thất nghiệp, người cao niên, ..



hội đồng khuyến khích việc năng sự '**cron**' (Cộng đồng Run, nước không cho doanh nghiệp lợi nhuận) . Các 'Shire' tạo điều kiện cho việc chuyển đổi sở hữu tư nhân và nhà nước sở hữu cộng đồng.

Các **hội đồng** bảo vệ các Habitat địa phương. Mọi người đều sống trong ' Shire' có nghĩa vụ chăm sóc và giữ gìn môi trường sống. Người giám hộ người giám hộ sống trong sự hòa hợp với Habitat địa phương.

hội đồng thất bại: Tuyệt chủng của các loài thực vật và sinh vật, Homeless- ness, ô nhiễm, nạn đói, mù chữ, thất nghiệp .. Không Hội đồng được tổ chức chịu trách nhiệm và thay thế.

hội đồng (Shire) không thể sử dụng tín dụng để tài trợ cho ngân sách của họ. doanh thu Shire (Phí, thuế, tiền phạt) đi lên dịch vụ Shire tăng. doanh thu Shire giảm các dịch vụ của nó được cắt giảm.

Shire Dialect

A ' phần đất của bá tước ' là đa ngôn ngữ và truyền thống. Mỗi **phần đất của bá tước** sử dụng 2

ngôn ngữ ban nhân dân tỉnh (1st) và một địa phương (2nd) Phương ngữ. Phương ngữ là ngôn ngữ khác thì ngôn ngữ chính tỉnh.

Một phần đất của bá tước phương ngữ được chọn bằng cách sử dụng ngôn ngữ của những người định cư 1 trong khu vực. Trong trường hợp các ngôn ngữ định cư 1 là giống như ngôn ngữ chính. Thứ 2 và thứ 3 ngôn ngữ nói nhất (Ngôn ngữ không chính) đi vào một cuộc trưng cầu Shire.

Mỗi phần đất của bá tước chịu trách nhiệm cho việc giảng dạy và sử dụng ngôn ngữ chính và phương ngữ địa phương. Tất cả các 'Shire' thông tin liên lạc là được đa ngôn ngữ. Phương ngữ là một Di sản Shire rằng tiến hóa đến một Tradition Shire. thổ ngữ (Tradition) tạo thành một sự tiếp nối giữa quá khứ, hiện tại và thế hệ tương lai.

Một phần đất của bá tước có một cái tên tiếng địa phương ví dụ như 'Wiesngau' phương ngữ là 'Bayrisch' (Bavaria) . Ngôn ngữ chính là Deutsch (Tiếng Đức).

1.3.7. phần đất của bá tước ngày Lễ kỷ niệm (NATM)

Shire ngày cũng kỷ niệm Dialect địa phương



Kế hoạch Shire

Mục đích của ShirePlanning là sử dụng đất vì lợi ích hầu hết các cộng đồng và môi trường sống. Điều quan trọng là cộng đồng cần và Habitat cần Hải hoà. Tất cả các mảnh đất màu mỡ được sử dụng để trồng lương thực và, hoặc chăn nuôi. Một số nơi ẩn náu của thực vật bản địa và các sinh vật bản địa được cung cấp. đất phi màu mỡ được sử dụng để xây dựng nội địa trong nước và không còn. tòa nhà đang tồn tại trên mảnh đất màu mỡ phải được phá hủy tái chế trên không phi nhiều đất.

A ' phần đất của bá tước ' bao gồm 1 hoặc nhiều ' Shire-Oasis ' (S) . Một Shire-Oasis được tạo thành từ: ' SMEC (Shire y tế, giáo dục Complex) " CRBC (Cron bán lẻ, Bazaar Complex) ', Khu bảo tồn (môi trường sống tự nhiên) , Nguyễn làm việc, Nông nghiệp, Vô cụm xã. (Xem Kế hoạch)

SMEC (Shire y tế, giáo dục Complex)

Một Shire cung cấp y tế miễn phí từ lúc thụ thai đến chết cho mọi người. Giáo dục miễn phí cho trẻ em và người cao niên. Nó cung cấp những dịch vụ cộng đồng qua SMEC. Các SMEC cũng là một con đường sự nghiệp cho chỉ SHE!



Miễn phí y tế: SMEC cung cấp miễn phí y tế, nha khoa (Trừ bệnh viện

thủ tục) tới mọi người. Mỗi SMEC có một Thu thập ! (Xem Kế hoạch)

SMEC có một tháp chuông. Mỗi ngày ở 'Sunrise', 'Giữa trưa' và 'Sunset' nó nhả trong 1 phút. chuông này nhằm tôn vinh

1 GOD cho chúng ta ánh sáng ban ngày qua Sunlight.

ngày 1-6 (tuần làm việc) , 1 giờ sau khi mặt trời mọc và 1 giờ trước Sunset chuông khoảng 2 phút. Tín hiệu bắt đầu làm việc, làm việc kết thúc.

ngày 7 (Ngày vui) 1 giờ sau khi mặt trời mọc và 1 giờ trước Sunset chuông trong 3 phút. Điều này cho phép **1GOD** và Cộng đồng biết có một ' Thu thập'.



6.1.7. Giáo dục ngày Lễ kỷ niệm

12.1.7. Sức khỏe tốt ngày Lễ kỷ niệm

Tham gia vào lễ kỷ niệm Fun-Day.

đốt thuốc BBQ của, 'End! Ra cửa sưởi ấm, 'End!' Lạnh bên ngoài mặc vài ấm áp hơn. Hoặc đi vào bên trong. Sử dụng hệ thống sưởi ngoài trời, phá hoại môi trường, **CÔ R7** .



Cộng đồng tạo hồ chứa nước ngọt. Reservoir nên sâu hơn là nông cạn. nước sâu là mát, làm giảm sự bốc hơi, tảo tăng trưởng (Đặc biệt là các loại độc) và côn trùng phá hoại.

thể thao dưới nước đều bị cấm để ngăn đi tiểu, có kinh nguyệt và pooing vào nước (Chuyển nước vào hệ thống thoát nước) .

ngành nước (Jet ski, xuồng máy ..) ô nhiễm (Xăng, dầu, axit pin ..) họ bị cấm! Ngoại lệ: **Vườn Ranger vận chuyển**.



CRBC (Complex cron Bán Lễ & Bazaar)

CRBC thay thế Trung tâm mua sắm và khu mua sắm. CRBC đang nằm trong một tòa nhà 4 cấp. Một CRBC là bên cạnh một 'SMEC' cả được bao quanh bởi xã cụm nhà ở, Work-nguyện. Một phần của một 'Shire-Oasis'.

cron Cụm

cron Cụm là một bộ sưu tập cron 'S hợp tác với nhau

trong khách hàng, các mối quan hệ nhà cung cấp. dự án hoặc dịch vụ chính bao gồm hơn 1 Shire đòi hỏi vô số riêng biệt cron của hợp tác (Cron Cluster) . Cron Cụm thay thế tham lam, ký sinh trùng, trực lợi tổ chức quốc gia hoặc đa quốc gia.

Nhà ở cụm xã

Con người có một 1 GOD trao quyền Quarters Living an toàn Giá cả phải chăng (Nơi trú ẩn) . Chính phủ có nhiệm vụ cung cấp dân của nó với khu nhà ở an toàn giá cả phải chăng. Shelter được cung cấp bởi một Shire.



Khu vực giữa nhà ở cụm được sử dụng cho vườn cây ăn trái và phạm vi chăn nuôi miễn phí. Họ được duy trì bởi nhà Cụm thuê. Ai đang ở trên một danh sách.

Định nghĩa

nông nghiệp: chợ bán cây cối > Hoa, Rau thơm, rau ..

Orchard > Các loại quả mọng, quả, quả hạch ..

Nông trại > Ngủ cốc, thức ăn gia súc ..

Ranch > Cá, động vật có vú, gia cầm, Bò sát ..

Chiều cao công trình (không cao hơn): Nhà ở cụm xã >

4 cấp độ: Ground Level, Level 1, Level 2, Glasshouse.

Bazaar Complex bán lẻ và >

4 cấp độ: Ground Level, Level 1, Level 2, Level3, mái panel năng lượng mặt trời.

Làm việc nhà nguyện > 8 cấp độ: Ground Level, + 7 Levels, mái panel năng lượng mặt trời.



Nhà

Kết thúc